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Fyrirspurn
til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um sjóvarnir við Vík.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

1. Hver er áætlaður kostnaður við eflingu sjóvarna við byggðina í Vík í Mýrdal vegna
sjávarflóða og landbrots?

2. Hvaða leiðir hafa verið kannaðir til að mæta þeim kostnaði?


